

TRƯỜNG MẦM NON PHỤC LỄ

Trường mầm non Phục Lễ được xây dựng tập trung một khu thuộc địa bàn Thôn Trung - Xã Phục Lễ - Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng với diện tích 5.400m². Trường được thành lập năm 1966 với tên gọi trường Mẫu giáo xã Phục Lễ sau đổi tên thành trường Mầm non Phục Lễ. Trong thời kỳ bao cấp được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân trong xã nên Nhà trẻ - Mẫu giáo của xã Phục Lễ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, trở thành điểm sáng của Mẫu giáo toàn quốc.

Những năm đầu nhà trường chỉ có 6 lớp mẫu giáo với 145 cháu và 15 CB-GVNV. Vinh dự cho nhà trường được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận là một trong hai trường mầm non đầu tiên của huyện đạt Chuẩn Quốc gia vào tháng 12 năm 2004. Ngày 22 tháng 4 năm 2014 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2. Đến nay cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang với 12 phòng học với 448 học sinh và 42 CB-GVNV. Các phòng chức năng đủ tiêu chuẩn đáp ứng công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Đội ngũ CB-GVNV trẻ, khoẻ mạnh, nhiệt huyết, hăng say công tác, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.



Tập thể CB-GVNV trường Mầm non Phục Lễ

Nhà trường luôn duy trì và phát huy chất lượng chăm sóc và giáo dục. Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN, phối hợp gia đình và các tổ chức xã hội tại địa phương tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm, đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động trên trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Trẻ luôn khoẻ mạnh, tự tin, tích cực, chủ động và có kỹ năng khi tham gia vào các hoạt động. Hàng năm, tỷ lệ trẻ có kênh sức khoẻ bình thường đạt trên 97%, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường luôn làm tốt công tác tuyên truyền, phối kết hợp với cha mẹ học sinh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, công tác phòng bệnh. 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối tại trường. Sự đồng hành tích cực, nhiệt tình của phụ huynh là động lực giúp nhà trường tiếp tục khẳng định chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ tại địa phương nói riêng và toàn huyện nói chung.



Chuyên đề cấp huyện trường Mầm non Phục Lễ năm học 2022-2023

Những thành tích tiêu biểu nhà trường đạt được: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng; Nhận cờ Luân lưu của Chính phủ tặng “Đơn vị dẫn đầu ngành học”; “Đơn vị tiên tiến xuất sắc”; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (tháng 2 năm 2019); Nhiều năm nhà trường được Bộ trưởng Bộ

Giáo dục; UBND Thành phố; Giám đốc SGD&ĐT tặng Bằng khen; Giấy khen. Liên tục nhiều năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Tập thể lao động tiên tiến”. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Công đoàn nhà trường được Ban chấp hành Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen; Ban chấp hành công đoàn giáo dục Thành phố; LĐLĐ Thành phố; LĐLĐ huyện tặng Bằng khen; Giấy khen trong nhiều năm. Cá nhân CB-GV đạt danh hiệu CSTĐ cấp Thành phố (4 đ/c); Nhiều giáo viên - nhân viên đạt giáo viên giỏi, cô nuôi giỏi cấp Thành phố, cấp huyện, đạt chiến sĩ thi đua các cấp, được tặng nhiều Bằng khen và Giấy khen.



Cha mẹ học sinh, giáo viên và các cháu trường Mầm non Phục Lễ chụp ảnh lưu niệm nhân ngày Tết Trung thu, năm học 2022-2023

Bước tiếp trang sử vẻ vang của thế hệ nhà giáo đi trước, tập thể các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường không ngừng nỗ lực, cố gắng, phấn đấu học tập, sáng tạo để tiếp tục duy trì và phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.